



## ประกาศคณะนิติศาสตร์

### เรื่อง ขยายการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งประกาศดังกล่าว ได้กำหนดให้ดำเนินการโดยวิธีการคัดเลือก และมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

#### ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางด้านการเงินและบัญชี
2. ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือกมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๔ ปี
3. เป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัย หรือจริยธรรม อย่างร้ายแรง หรือเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจริยธรรม
5. ไม่เป็นผู้ที่มีประวัติต่างพร้อย หรือมีมลทินมัวหมอง

#### ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว สามารถที่จะ Download ใบสมัครได้ที่ <http://www.law.cmu.ac.th> และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555

#### ค. การคัดเลือก

กำหนดให้ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก โดยแบ่งการคัดเลือกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

##### ส่วนที่ 1

ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก นำเสนอแผนงานในการพัฒนางานในความรับผิดชอบของงาน เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ได้ทราบแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนางาน ในฐานะที่จะมาดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ โดยพิจารณาจากความ ครอบคลุมของภารกิจของงาน ความชัดเจนของแผนงานในการพัฒนางานในเชิงรุก ความเป็นไปได้ของแผนการปฏิบัติงาน หรือวิธีการดำเนินงาน และการมีตัวชี้วัดในการดำเนินงานที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีความสามารถในการนำยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มาวางแผนในเชิงกลยุทธ์ในด้านดังกล่าว

โดยกำหนดให้ส่งแผนงานฯ เป็นเอกสารการนำเสนอ (Power Points) ให้งานบริหารทั่วไป คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ก่อนเวลา 16.00 น. เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้พิจารณา และกำหนดวันนำเสนอแผนงาน และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนประชุมคณบดีชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

### ส่วนที่ ๒

สอบสัมภาษณ์ ผู้ที่ผ่านการนำเสนอใน ส่วนที่ 1 จะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จาก คณะกรรมการคัดเลือก โดยประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ทำงาน โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์ ภาวะผู้นำ พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ทักษะการสื่อสารภายในหน่วยงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจริยธรรมและคุณธรรม

### ง. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลัง และพัสดุ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่จากคณะกรรมการ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกคณะนิติศาสตร์อาจเปิดรับสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวต่อไป โดยผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอีก ในการประกาศรับสมัครครั้งต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติรี เรืองเดชณรงค์)

คณบดีคณะนิติศาสตร์